

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH LINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VP
V/v báo cáo kết quả giải quyết,
giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh
khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Vĩnh Linh, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn 4386/UBND-TH ngày 27/9/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm.

UBND huyện Vĩnh Linh báo cáo UBND tỉnh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh được biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Kênh TDTHNV tỉnh;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành

Phụ lục 1
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI
ĐẾN KỶ HỌP THỨ 26, HĐND TỈNH KHÓA VIII

1. Về nông nghiệp, nông thôn

1.1. Cử tri thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị:

a. Các ngành liên quan cần nhắc việc triển khai Dự án nuôi tôm, cá công nghệ cao tại khu vực Cầu Đúc, thị trấn Cửa Tùng.

Trả lời:

Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị có đề xuất 02 địa điểm tại thị trấn Cửa Tùng, gồm: Khu đất tại Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng và khu vực xung quanh với diện tích 4,66 ha để triển khai Dự án đầu tư “Nuôi cá hồi vân (Rainbow trout) công nghệ RAS”; khu đất đối diện Trại sản xuất giống thủy sản mặn, lợ Cửa Tùng với diện tích 8,2 ha để triển khai dự án đầu tư “Nuôi tôm công nghệ cao - RAS”. Các dự án này, Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị cam kết sẽ áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến, hiện đại, xử lý nước tuần hoàn trong nhà kín, hoàn toàn cách ly với môi trường bên ngoài, xả thải hạn chế, nước thải phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định mới được thải ra môi trường và không gây mùi hôi nên ít ảnh hưởng đến môi trường khu vực và phát triển du lịch của thị trấn Cửa Tùng. UBND tỉnh đã Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại các Quyết định số 282/QĐ-UBND; Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 02/02/2024. Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách địa phương, do đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện Vĩnh Linh hướng dẫn, hỗ trợ Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị thực hiện các thủ tục triển khai dự án.

Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh có Công văn số 1277/UBND-KT chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ và quy định, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy, UBND thị trấn Cửa Tùng phối hợp với Công ty Cổ phần Camimex Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo đồng thuận của Nhân dân trong vùng dự án.

b. UBND tỉnh cần có kế hoạch dài hạn để nạo vét cửa lạch Cửa Tùng, không xây dựng kế hoạch nạo vét qua từng năm. Sau khi nạo hút xong cần hoàn trả lại lượng cát đã hút lên vào vị trí thích hợp tại bãi tắm Cửa Tùng.

Trả lời:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2557/UBND-KT ngày 03/6/2024 về việc nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 về việc phê duyệt phương án Nạo vét khẩn cấp luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp theo hình thức xã hội hoá (gọi tắt là phương án nạo vét), theo đó, giao Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng làm chủ đầu tư thực hiện phương án nạo vét theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng) tự bỏ vốn thực hiện nạo vét và được sử dụng sản phẩm sau nạo vét để thu hồi vốn, chi trả các chi phí liên quan. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thủ tục về môi trường, khoáng sản và được UBND tỉnh quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tại Quyết định số 2000/QĐ-UBND ngày 13/8/2024, hiện nay Chủ đầu tư đang triển khai thực hiện phương án nạo vét đã được phê duyệt.

Ngày 02/6/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cũng đã có Văn bản số 1359/SGTVT-KCHT về việc nạo vét đảm bảo giao thông luồng qua khu vực bãi cạn Cửa Tùng (Km0+00 đến Km2+00) trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Bến Hải, kiến nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đưa vào kế hoạch duy tu nạo vét năm 2025 và bố trí kinh phí triển khai nạo vét nhằm đảm bảo hoạt động của các phương tiện thủy ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng.

Về lâu dài, UBND huyện Vĩnh Linh đã được UBND tỉnh giao xây dựng Đề án tổng thể nạo vét luồng vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tiến hành công tác nạo vét, duy tu luồng lạch hàng năm. UBND huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng đề án tổng thể nạo vét, trong đó sẽ đề xuất các phương án sử dụng khối lượng cát sau nạo vét phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

1.2. CỬ TRÍ XÃ VĨNH THỦY (HUYỆN VĨNH LINH) PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ: *Hiện nay nguồn nước sông Sa Lung đang bị ô nhiễm nghi do việc xả thải nước chưa qua xử lý của các trang trại chăn nuôi và các nhà máy ở đầu nguồn. Vì vậy đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, quan trắc chất lượng nguồn nước và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.*

Trả lời:

- Về công tác chỉ đạo: Để đánh giá tổng thể nguồn thải, sức chịu tải của Sông Sa Lung, ngày 05/3/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 461/QĐ-UBND về đề cương nhiệm vụ đánh giá tổng thể nguồn thải, đánh giá sức chịu tải và đề

xuất giải pháp quản lý bền vững môi trường nước sông Sa Lung; hiện nay, nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện;

UBND huyện đã ban hành Công văn số 154/UBND-TNMT ngày 22/01/2024 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực thuộc lưu vực sông Sa Lung; Công văn số 1578/UBND-TNMT ngày 22/7/2024 về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2024.

- Về quan trắc chất lượng nguồn nước: Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3532/QĐ-UBND về mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ngày 11/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-STNMT về chương trình Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024: Theo đó, Sông Sa Lung có 4 điểm được thực hiện Quan Trắc thường xuyên gồm: Điểm tại cầu Thôn 4, xã Vĩnh Hà (SL1); điểm cách đập ngăn mặn Sa Lung 100m về phía thượng lưu (SL2-1); Điểm tại cầu Sa Lung, cách đập ngăn mặn 3km về phía hạ lưu (SL2); Điểm cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung (SL3) với Tần suất 10 đợt/ năm.

Theo báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước tỉnh Quảng Trị 03 tháng gần nhất do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện (Báo cáo tháng 7 số 222/BB-TTQT ngày 12/7/2024; Báo cáo tháng 8 số 311/BC-TTQT ngày 10/9/2024; Báo cáo tháng 9 số 355/BC-TTQT ngày 08/10/2024) cho thấy tất cả các thông số quan trắc của nước sông Sa Lung đều nằm trong giới hạn bảng 1 (giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người) và mức B - bảng 2 (nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp) – QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Về công tác kiểm tra, giám sát: Năm 2024, UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất, lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với Cơ sở chế biến mủ cao su của Công ty TNHH MTV Trần Dương. UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Trần Dương tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 16/10/2024; Hiện nay Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn huyện.

1.3. Cử tri xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá bằng xung điện, đề nghị các cấp có các biện pháp xử lý theo quy định.

Trả lời:

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã triển khai thực hiện tốt công tác nắm tình hình phục vụ cho công tác đấu tranh với các hoạt động khai thác hải sản trái phép, duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập lịch và kiểm tra chặt chẽ đối với tàu thuyền trước khi xuất nhập lịch tại Trạm kiểm soát Cửa Tùng. Từ tháng 9/2024 đến nay đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập lịch cho 33 tàu cá ngoại tỉnh/255 thuyền viên (thuộc các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi), qua kiểm tra chưa phát hiện phương tiện nào có các thiết bị xung điện hoặc đã cào để đánh bắt hải sản trên vùng biển đơn vị phụ trách quản lý.

Đối với thông tin phản ánh của ngư dân xã Kim Thạch phản ánh tàu cá Quảng Ngãi sử dụng xung điện đánh bắt hải sản: Qua công tác nắm thông tin, tình hình tại địa bàn xã Kim Thạch, ngư dân cũng đã phản ánh cho cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Tùng; đơn vị cũng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh với hoạt động nói trên, cụ thể: Từ đầu năm 2024 đến nay, đã triển khai lực lượng đơn phương tuần tra khu vực biển đơn vị phụ trách 11 đợt/58 CBCS tham gia, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Kiểm Ngư 04 đợt/20 lượt CBCS tham gia tổ chức tuần tra, bắt giữ và xử lý tàu cá vi phạm quy định khai thác, tuy nhiên chưa có kết quả.

Để chủ động đấu tranh với hoạt động khai thác thủy sản bằng hình thức tận diệt (sử dụng xung điện, đã cào, thuốc nổ) đơn vị đã tổ chức tuyên truyền cho ngư dân khi phát hiện các tàu cá vi phạm nói trên thông tin cho Đồn Biên phòng Cửa Tùng để tổ chức tuần tra, bắt giữ, xử lý và tổ chức quay video, chụp ảnh làm căn cứ đấu tranh, đề phòng khi phát hiện tàu tuần tra các tàu cá vi phạm bỏ chạy; tuy nhiên, hầu hết ngư dân phản ánh bằng thông tin miệng, không có hình ảnh và video nên khó khăn cho việc chuyển hoá chứng cứ và xử lý khi tàu cập cảng cá.

2. Về đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải

2.1. Cũ tri xã Vĩnh Thủy (huyện Vĩnh Linh), kiến nghị: Cầu Phúc Lâm bắc qua sông Sa Lung được Nhà nước đầu tư xây dựng từ lâu, có nhiều dấu hiệu xuống cấp; hiện nay nhiều loại phương tiện có tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Vì vậy, cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần thường xuyên kiểm tra, xử lý, ngăn chặn các loại xe chở quá tải trọng lưu thông trên cầu để bảo đảm an toàn giao thông và độ bền vững của cầu.

Trả lời:

Đối với Cầu Phúc Lâm, trong năm Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Linh thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý sai phạm. Mặt khác, đã phối hợp với Trạm cân lưu động và Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh tổ chức thực hiện 02 lượt chuyên đề trong năm 2024 nhưng chưa phát hiện vi phạm về hành vi xe chở quá tải trọng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Hạt quản lý đường bộ tổ chức cắm biển báo tải trọng; biển

cảnh báo cầu yếu, xuống cấp để hướng dẫn cá nhân, tổ chức vận tải biết thực hiện chuyển hướng, tránh qua cầu khi điều khiển phương tiện có tải trọng lớn, đồng thời có cơ sở cho lực lượng Công an xử lý vi phạm. Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Về lâu dài UBND huyện sẽ kiến nghị các cấp đầu tư xây dựng mới cầu Phúc Lâm để phù hợp với hoạt động giao thông và phát triển KTXH của địa phương.

2.2. Cử tri xã Vĩnh Hà (Vĩnh Linh) kiến nghị: Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua địa bàn xã đã cắt đường vào thôn Rào Trường. Tuy nhiên con đường gom dân sinh theo thiết kế hẹp so với con đường cũ và không đảm bảo chiều cao, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sản xuất phát triển kinh tế của người dân. Đề nghị các cấp quan tâm, xử lý trước khi dự án hoàn thành.

Trả lời:

Ngày 21/8/2024, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh, UBND xã Vĩnh Hà và các đơn vị liên quan. Theo đó, để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của thôn Rào Trường với 124 hộ dân đang sinh sống, mong muốn của địa phương được mở rộng đường gom dân sinh phải 4 có bề rộng tương đương đường hiện trạng trong thôn Rào Trường với bề rộng nền 6,5m, mặt đường 3,5m, kết cấu bằng láng nhựa. Tuy nhiên công tác GPMB gặp nhiều khó khăn do đó địa phương thống nhất giữ nguyên theo hồ sơ thiết kế tuyến đường gom phải 4 thiết kế với quy mô B nền/B mặt=5,0m/3,5m đã được Chủ đầu tư phê duyệt và đã thống nhất ký vào biên bản làm việc.

3. Về đất đai, tài nguyên, môi trường.

3.1. Cử tri xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Kết luận thanh tra về đất đai số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh đã chỉ ra một số sai phạm, cử tri đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý trách nhiệm liên quan của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan theo kết luận Thanh tra.

Trả lời:

Ngày 01/10/2024, UBND huyện ban hành Công văn số 2175/UBND-TTr ngày 01/10/2024 về việc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra. Vì vậy trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện theo các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Sơn.

3.2. Cử tri xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Cử tri tiếp tục kiến nghị và lo lắng trước việc các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án chăn nuôi công nghệ cao tại thôn Rào Trường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất lớn, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của Nhân dân.

Trả lời:

Trang trại chăn nuôi lợn nái công nghệ cao khép kín xã Vĩnh Hà của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Farm Tech được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 04/6/2024; Trang trại được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 30/5/2022. Trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự án đã thực hiện việc tham vấn cộng đồng dân cư. Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Farm Tech chưa được cấp giấy phép môi trường, vì vậy trong quá trình kiểm tra, khảo sát và đánh giá công tác bảo vệ môi trường, UBND huyện sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền rà soát kỹ lưỡng trước khi cấp phép.

4. Về thương mại, dịch vụ, phí, lệ phí

Cử tri xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh), kiến nghị: Ngành Quản lý thị trường quan tâm kiểm soát các loại phân bón trên thị trường để Nhân dân mua và sử dụng đúng loại. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, các cấp cần thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm định chất lượng và giá nguồn phân bón trên địa bàn, tránh để tư thương bán hàng kém chất lượng và nâng giá.

Trả lời:

Về công tác quản lý, kiểm định chất lượng và giá nguồn phân bón trên địa bàn, tránh để tư thương bán hàng kém chất lượng và nâng giá. Hiện nay công tác này thực hiện theo Nghị định số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 10/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý phân bón thì cấp Sở NN&PTNT mới có thẩm quyền: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Định kỳ kiểm tra điều kiện buôn bán phân bón thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định này. Tham gia phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ ngành có liên quan trong kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hoạt động sản xuất, buôn bán, quảng cáo phân bón thuộc địa bàn quản lý.

Hàng năm, Sở NN&PTNT tỉnh phối hợp với UBND huyện thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng và giá phân bón của các cơ sở buôn bán phân bón trên địa bàn huyện (lấy mẫu kiểm định chất lượng phân bón, niêm yết giá tại các cơ sở). Theo các báo cáo kiểm tra thì từ năm 2021-2024 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh không phát hiện cơ sở bán phân bón kém chất lượng; các cơ sở buôn bán đều có niêm yết giá theo giá của công ty.

5. Về giáo dục - đào tạo, việc làm

- Cử tri xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị:

5.1. Thực hiện Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 về chính sách hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường

của cơ sở mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên hiện tại chế độ cho giáo viên, nhân viên trường Mầm non Vĩnh Hà chưa được chi trả.

Trả lời:

Hiện nay, các Phòng liên quan đã hoàn thành các quy định, thủ tục để tiến hành chi trả chế độ theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023. UBND huyện đang tập trung chỉ đạo và dự kiến trong tháng 11/2024, Phòng TC-KH huyện sẽ tiến hành hướng dẫn các thủ tục để chi trả cho CBGV ở các trường trong toàn huyện.

5.2. Chế độ đào tạo nghề cho con em sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương là được miễn phí đào tạo, tuy nhiên gia đình vẫn phải nộp học phí cho con khi đào tạo nghề. Đề nghị cấp tỉnh, cấp huyện có chỉ đạo, hướng dẫn để người dân được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch 04/2010/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ việc xuất ngũ học nghề như sau:

- Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng.

Bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng được học nghề theo cơ chế đặt hàng đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ; được vay tiền để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

- Hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp.

Bộ đội xuất ngũ học nghề ở trình độ sơ cấp được cấp “Thẻ học nghề” có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề và có giá trị trong 01 năm kể từ ngày cấp thẻ. Giá trị của “Thẻ học nghề” được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Thủ tục cấp “Thẻ học nghề”: Khi quân nhân hoàn thành chế độ phục vụ tại ngũ, có nhu cầu và đăng ký học nghề ở trình độ sơ cấp tại đơn vị được cấp 01 “Thẻ học nghề” (theo mẫu số 1 đính kèm Thông tư này) do Bộ Quốc phòng phát hành có chữ ký đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên. “Thẻ học nghề” được nộp cho cơ sở dạy nghề trong và ngoài quân đội.

“Thẻ học nghề” phải được bảo quản, giữ gìn cẩn thận, không được tẩy xóa, làm hỏng, không cho người khác mượn. Nếu mất phải liên hệ với cơ quan cấp thẻ để được cấp lại.

Như vậy, theo quy định trên thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương tối thiểu tại thời điểm học nghề. Bên cạnh đó, thẻ học nghề cho bộ đội xuất ngũ sẽ có giá trị trong 01 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Giá trị của Thẻ học nghề được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Như vậy nếu quân nhân khi xuất ngũ làm mất, hư hỏng tẩy xóa...thẻ học nghề hoặc quá thời gian 1 năm kể từ ngày được cấp thẻ mà ko đăng ký học nghề thì ko được hưởng các chế độ trợ theo quy định.

5.3. Đề nghị các cấp quan tâm đến công tác tuyển dụng, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng, trong đó ưu tiên cho người đồng bào dân tộc thiểu số (dành chỉ tiêu % trong công tác tuyển dụng).

Trả lời:

- Đối với việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục: Hiện nay, tại địa bàn 03 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, số lượng học sinh cơ bản ổn định, viên chức tại các trường học trên địa bàn 03 được bố trí, điều động đảm bảo theo số lượng người làm việc được giao. Việc sắp xếp, bố trí viên chức thực hiện theo hướng sắp xếp, bố trí viên chức dôi dư trong toàn huyện trước, sau đó nếu còn thiếu mới đề xuất tuyển dụng.

- Đối với việc tuyển dụng công chức cấp xã: Trong những năm qua, thực hiện việc sáp nhập xã và giải quyết số lượng cán bộ, công chức dôi dư cấp xã sau sáp nhập, do đó không thực hiện việc tuyển dụng mới công chức xã.

Vì vậy, UBND huyện sẽ tuyển dụng mới đối với sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp sau khi thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dôi dư và các đơn vị tại 3 xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà thiếu công chức, viên chức theo vị trí việc làm, định mức quy định.

6. Về y tế, văn hóa, chính sách người có công

6.1. Cử tri thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị:

a. Cấp có thẩm quyền xem xét để đối tượng học sinh được tham gia BHYT theo hộ gia đình và nên có phương án giảm giá BHYT cho người dân.

Trả lời:

Hiện tại, tham gia BHYT học sinh được Luật BHYT quy định, theo hướng dẫn của Nghị định 146/NĐ-CP năm 2018 thì học sinh là đối tượng được khám chăm sóc sức khỏe ban đầu, nên hiện tại không tham gia theo hộ gia đình được. UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiếp thu và kiến nghị cấp trên nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp hơn.

b. UBND tỉnh xem xét khi chuyển Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh vào thành phố Đông Hà thì để lại bộ phận khám chữa bệnh của bệnh viện để tiếp tục ở lại phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng, đặc biệt là người già và đối tượng người có công.

Trả lời:

Hiện tại Bệnh viện YHCT&PHCN tỉnh đang đóng trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng và thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phương án chuyển vào thành phố Đông Hà đã có Đề án thực hiện trong giai đoạn tới nhưng chưa có Kế hoạch triển khai thực hiện. UBND tiếp thu và báo cáo UBND tỉnh tâm tư nguyện vọng của cử tri.

6.2. Cử tri xã Kim Thạch (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Các cấp nghiên cứu có chế độ phụ cấp cho Chủ tịch Cựu TNXP xã.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 2, Nghị Quyết 120/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh thì các chức danh Chủ tịch Hội cựu TNXP cấp xã không thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách vì vậy không được hưởng phụ cấp.

Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị về công nhận các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thì không quy định về chế độ thù lao cho người giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn.

Vì vậy, không có căn cứ để đề nghị cấp trên về chế độ phụ cấp cho Chủ tịch Cựu TNXP xã. Trong thời gian tới nếu có văn bản góp ý hay cho ý kiến về phụ cấp cho cán bộ Chủ tịch Hội cựu TNXP cấp xã thì UBND huyện có ý kiến đề xuất nội dung này.

6.3. Cử tri thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị: Cơ quan chức năng cấm biển chỉ dẫn đường về địa đạo Vĩnh Mốc tại cầu Đức - thị trấn Cửa Tùng để du khách được biết.

Trả lời:

Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vĩnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh hiện nay thuộc Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng tỉnh quản lý và trực tiếp khai thác. Qua xác minh thông tin được biết hiện nay biển chỉ dẫn đường về Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vĩnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh đã được Trung tâm QLDT&BT tỉnh cấm biển và đưa vào sử dụng.

7. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần

- Cử tri xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh) kiến nghị:

7.1. Hiện nay người dân trên địa bàn xã đã đề nghị nhiều lần nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND tỉnh đối với dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Trả lời:

UBND huyện ban hành Công văn số 2304/UBND-TNMT về việc thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị. Nội dung Công văn nêu rõ: “UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Công chức địa chính phát phiếu đăng ký nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04/ĐK), cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 11/ĐK) cho người dân để tổng hợp danh sách (họ và tên, số thửa, diện tích, loại đất, nguồn gốc sử dụng đất), báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 31/10/2024.

Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hình thức dịch vụ công thì Công chức địa chính xã, thị trấn hướng dẫn người dân thực hiện bình thường theo quy định.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn; hợp đồng đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc chính lý thửa đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.”

Như vậy để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của HĐND tỉnh thì còn rất nhiều công việc phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thì mới thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân xã Vĩnh Hà.

7.2. Nhiều cử tri kiến nghị tranh chấp đất giữa hộ gia đình với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải, các cử tri cho rằng đất gia đình đã khai hoang làm đất sản xuất hơn 20 năm, tuy nhiên đến nay Công ty lâm nghiệp Bến Hải cho rằng đó là đất thuộc sở hữu của Công ty nên gây khó khăn cho người dân khi thực hiện việc trồng rừng và khai thác rừng trồng của các hộ gia đình.

Trả lời:

Cử tri xã Vĩnh Hà chưa nêu rõ các thửa đất nào, thuộc địa danh nào và diện tích bao nhiêu được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê cho Lâm nghiệp Bến Hải chồng lên đất khai hoang của người dân đã sử dụng từ năm 1999-2000; Do đó đề nghị cử tri cung cấp hồ sơ và liên hệ với UBND xã Vĩnh Hà cùng phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để rà soát xem xét; Nếu rà soát thấy có sự sai sót trong việc cấp giấy về chủ sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì trình cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận QSD đất và cấp lại giấy CNQSD đất theo quy định tại Điều 152 luật đất đai năm 2024.

7.3. Nhiều cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét để cấp đất sản xuất cho người dân tham gia dự án di dân Khe Trỏ, bởi đây là vấn đề quan trọng trong giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trả lời:

Việc giao đất sản xuất cho các hộ dân thuộc Khe Trỏ xã Vĩnh Hà hiện nay chưa thực hiện được do UBND tỉnh Quảng Trị chưa thực hiện việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải để giao lại UBND xã Vĩnh Hà quản lý để lập phương án giao đất cho người dân theo Nghị Quyết 29 của HĐND tỉnh. Còn việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất ở cho 40 hộ tại Khe Trỏ đã được thực hiện xong, Phòng TN&MT lập danh sách bàn giao giấy CNQSD đất cho UBND xã Vĩnh Hà phát giấy CNQSD đất cho người dân.

Phụ lục 2
BIỂU TỔNG HỢP GIÁM SÁT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
GỬI ĐẾN KỶ HỌP THỨ 21, HDND TỈNH KHÓA VIII (TRÌNH KỶ HỌP THỨ 26)
(Kèm theo Báo cáo số: 207 /BC-HĐND ngày 08/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị)

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
VI	NHÓM KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI HUYỆN VĨNH LINH		1	3	2	1		7
1	Cử tri xã Trung Nam: Trong những năm lại đây lũ lụt sạt lở nhiều là do con người tàn phá thiên nhiên, làm thế nào để lũ lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét hạn chế. Đề nghị tỉnh có chủ trương khôi phục lại cây gỗ truyền thống để giữ môi trường. Nên hạn chế trồng tràm (chỉ lợi ích trước mắt mà không có tác dụng chống bào mòn).		x				<ul style="list-style-type: none"> - Theo hiện trạng rừng được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. Theo đó, Vĩnh Linh có diện tích có rừng: 33.183.11 ha. Trong đó: Rừng tự nhiên: 13.173.08 ha; Rừng trồng: 20.009,03 ha. Phân theo chức năng: Rừng đặc dụng: 97,84 ha; Rừng phòng hộ 12.641,97 ha; Rừng sản xuất: 19.352,43 ha; Có rừng ngoài 3 loại rừng: 1.089,87 ha. - Hàng năm, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành nhiều văn bản về triển khai các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của rừng và tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng của các cơ quan chức năng; Tăng cường triển khai các biện pháp trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc và phát triển kinh tế rừng bền vững. Phát huy, tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp. - Với thực tế phát triển rừng Keo trên địa bàn tỉnh, một loài cây biên độ thích nghi rộng, dễ trồng, dễ chăm sóc, chu kỳ ngắn, nhanh cho thu hoạch, giá trị tuy không cao nhưng dễ tiêu thụ, thị trường rộng. Ngoài những giải pháp đã nêu trong phần giải trình cử tri Trung đoàn 19 kỳ họp thứ 18 	

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
							<p>HĐND tỉnh, trong thời gian tới Ngành Nông nghiệp và PTNT tập trung hướng dẫn các địa phương, đơn vị tăng cường phổ biến, áp dụng các kỹ thuật trồng rừng Keo theo hướng quản lý rừng bền vững, nhất là vấn đề quản lý lập địa và năng suất rừng, chuyển dần sang phương thức khai thác theo băng và khai thác chọn theo cấp độ đường kính, khai thác theo yêu cầu sản phẩm (khai thác tinh).</p> <p>- Ngoài ra việc định hướng phân vùng sản xuất dựa trên phân cấp lập địa từ đất tốt, đất trung bình, đất xấu để định hướng các đối tượng các cây trồng phù hợp. Đối với các diện tích đất tốt, tầng đất dày (từ 70 - 80cm) người dân có rất nhiều lựa chọn cây trồng khác không bắt buộc phải trồng cây Keo, có thể trồng các loài cây lâm nghiệp có giá trị cao như Giổi, Xoan đào, Lát hoa,... và sản xuất nông lâm kết hợp. Ngành Nông nghiệp và PTNT (Trung tâm Khuyến nông tỉnh) đã thực hiện xây dựng một số mô hình sản xuất này tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh, sẽ tiếp tục triển khai thêm các mô hình trong thời gian tới, đánh giá hiệu quả kinh tế, điều kiện sinh thái để người dân tham quan, học tập, thực hiện, nhân rộng trong thực tiễn góp phần giảm bớt việc độc canh trồng cây Keo, đa dạng hóa sản phẩm từ rừng trồng, tăng giá trị sản xuất cho chủ rừng.</p>	
2	Cử tri xã Kim Thạch: + Cử tri rất mong chờ tuyến đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất. Song, đến nay chỉ thấy kiểm đếm, chưa thấy đèn bù, khởi công nên				x		<p>- Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị do Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; Công trình qua địa bàn huyện Vĩnh Linh với tổng chiều dài là 26,22 km (giai đoạn 1: 23,06km đi qua xã Kim Thạch). Hiện tại Hội đồng GPMB huyện đang thực hiện công tác GPMB 23,06km (giai đoạn 1) áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ công khai cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Vĩnh Linh Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 đang tiến hành áp giá, lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ 04/10 thôn tại địa bàn xã. Các thôn còn lại Hội đồng sẽ thực hiện công khai sau khi lập xong phương án bồi thường, hỗ trợ.</p>	

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
	<p>người dân bị động trong việc đầu tư trên đất diện đã kiểm đếm. Đề nghị tỉnh sớm chỉ đạo đền bù, khởi công dự án.</p> <p>+ Đường vào khu sinh thái Rú Lịnh đã xuống cấp, có hoang mạc lấn chiếm hết lòng đường, đi lại hết sức khó khăn, song không thấy cơ quan nào duy tu, bảo dưỡng, phát quang. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường này.</p>					<p>- Hiện nay UBND huyện quản lý 217km đường huyện; hầu hết các tuyến đường này đầu tư đã lâu nên có nguy cơ xuống cấp. Tuy nhiên, nguồn kinh phí khó khăn nên chưa thể nâng cấp, cải tạo các tuyến đường trong cùng một thời điểm. Trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn giao thông đi lại của người dân, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Hiền Thành phát động các phong trào để phát quang tuyến đường; đồng thời sẽ đưa vào chương trình nâng cấp, cải tạo trong giai đoạn tới.</p>		
3	<p>Cử tri thị trấn Hồ Xá, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà: Hiện nay dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị trấn Hồ Xá, thị trấn</p>					<p>- Hiện nay dự án đo đạc chính lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng CSDL địa chính thị trấn Hồ xá, Thị trấn Cửa Tùng và 3 xã (Vĩnh Hà, Vĩnh Thái, Vĩnh Khê), theo Quyết định 2735/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị đã kết thúc. Việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho người dân thị trấn Hồ xá, Cửa Tùng và 3 xã, xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Khê, xã Vĩnh Thái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chính lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn</p>		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
	Cửa Tùng, 03 xã Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Thái đã tạm dừng nhưng khối lượng công việc còn nhiều. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 gặp nhiều khó khăn, kinh phí thực hiện không đảm bảo, vì vậy kiến nghị UBND tỉnh cấp kinh phí để thực hiện các phần việc chưa hoàn thành của dự án trên.					2023- 2025. - Dự án đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất và xây dựng CSDL địa chính thị trấn Hồ xá, Cửa Tùng và 3 xã Vĩnh Hà, Vĩnh Thái, Vĩnh Khê được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nên trách nhiệm giải đáp thắc mắc của người dân thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
4	Cử tri các xã Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy, Hiền Thành, thị trấn Hồ Xá: Tình tiếp tục tập trung chỉ đạo để xử lý dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường dòng sông Sa Lung gây ô nhiễm môi trường cho các xã lân cận trong huyện Vĩnh Linh.					<p>- Về công tác chỉ đạo:</p> <p>+ Để đánh giá tổng thể nguồn thải, sức chịu tải của Sông Sa Lung, ngày 05/3/2024, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 461/QĐ-UBND về đề cương nhiệm vụ: Đánh giá tổng thể nguồn thải, đánh giá sức chịu tải và đề xuất giải pháp quản lý bền vững môi trường nước sông Sa Lung; hiện nay, nhiệm vụ đang được triển khai thực hiện;</p> <p>+ UBND huyện đã ban hành Công văn số 154/UBND-TNMT ngày 22/01/2024 về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực thuộc lưu vực sông Sa Lung; Công văn số 1578/UBND-TNMT ngày 22/7/2024 về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2024.</p> <p>- Về quan trắc chất lượng nguồn nước: Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 3532/QĐ-UBND về mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ngày 11/01/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-STNMT về chương trình Quan trắc tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị năm 2024: Theo đó, Sông Sa Lung có 4 điểm được thực hiện Quan Trắc thường xuyên gồm: Điểm tại cầu Thôn 4, xã Vĩnh Hà (SL1); điểm cách đập ngăn mặn Sa Lung 100m về phía thượng lưu (SL2-1); Điểm tại cầu Sa Lung, cách đập ngăn mặn 3km về phía hạ lưu (SL2); Điểm cách điểm giao nhau với sông Bến Hải 2km về phía thượng lưu, sông Sa Lung (SL3) với Tần suất 10 đợt/ năm.</p> <p>Theo báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước tỉnh Quảng Trị 03 tháng gần nhất do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện (Báo cáo tháng 7 số 222/BB-TTQT ngày 12/7/2024; Báo cáo tháng 8 số 311/BC-TTQT ngày 10/9/2024; Báo cáo tháng 9 số 355/BC-TTQT ngày 08/10/2024) cho thấy tất cả các thông số quan trắc của nước sông Sa Lung đều nằm trong giới hạn bảng 1 (giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người) và mức B-bảng 2 (nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp</p>		

TT	Nội dung kiến nghị	Đơn vị chủ trì giải quyết	Phân loại kết quả thực hiện				Kết quả thực hiện (đến ngày 30/10/2024) (theo dõi, xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo của UBND tỉnh và văn bản của các Sở, ban, ngành liên quan)	Ghi chú
			Đã giải quyết	Đã giải trình, thông tin	Đang giải quyết	Chưa giải quyết, trả lời		
							<p>dụng các biện pháp xử lý phù hợp) – QCVN 08:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.</p> <p>- Về công tác kiểm tra, giám sát: Năm 2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất, lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với Cơ sở chế biến mù cao su của Công ty TNHH MTV Trần Dương. UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Trần Dương tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 16/10/2024; Hiện nay Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND huyện đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn huyện.</p>	
5	Cử tri xã Trung Nam: Hiện nay vẫn nạn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phổ biến, tỉnh đã có giải pháp gì để phòng chống hàng nhái, hàng giả hiệu quả.						<p>- UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, đã kiến nghị các đơn vị liên quan tuyên truyền người dân tìm hiểu kỹ hàng hóa, không mua các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.</p> <p>+ Đề nghị UBNDTTQVN, các đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay, buôn bán, vận chuyển và tổ chức tội phạm đối với hàng lậu, hàng cấm, hàng giả... phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin với các sở, ngành, lực lượng chức năng để nắm chắc và làm rõ địa bàn, đối tượng cũng như tăng cường công tác phối hợp kiểm tra chuyên ngành, xử lý xử lý các vụ việc vi phạm trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.</p>	